

**6** หลีกอีกไม่ถึงเดือน...ก็จะได้เวลา **เข้าคูหา**กบฏ **ได้ เลือกตั้งที่รัก** ตามความเรียกร้อง ปรารถนา ของใครต่อใครซะที่ ถ้าว่ากันตามภาษาม้า ต้องเรียกว่า...ถึงช่วงจังหวะเข้าสู่ **โค้งวัดเบญจมฯ** เรียบร้อยยับยั้งแล้ว ม้าตัวไหนหน้าหน้า ตัวไหนไล่เบียดไล่แซง ก็น่าจะพอประมาณการได้โดยคร่าวๆ และคงไม่ถึงกับ **หักปากกา** เขียนม้า หรือเขียนมวย มากมายซักเท่าไร...

☆☆☆☆☆

หรืออย่างที่โพลล่าสุดของสำนักๆ **กรุงเทพโพลล์** เขาเพิ่งคลอดผลสำรวจคะแนนนิยมม้าแต่ละตัว ออกมาให้เห็นกันจะจะ ซึ่งก็ปรากฏว่า **ม้าจันทร์โอชา** ยังมีคะแนนนำโด่ง ทิ้งห่างม้าอันดับสองอย่าง **ม้าสุตาทน้อย** แห่งคอกเผาไทย เกือบประมาณ 3-4 ช่วงตัว เห็นจะได้ คือพุ่งขึ้นไปถึง 15.1 เปอร์เซ็นต์ ห่างจากอันดับสองที่อยู่แค่ 11.0 เปอร์เซ็นต์ ถึง 3-4 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย ส่วนที่ **ม้าหัวลูก** อยู่ข้างเล็กน้อย ก็คือ **ม้าอนาร** แห่งคอก **อนาคตหมด** ที่อาศัยความ **เกรียน** ของเด็กรุ่นใหม่ ทะยานตามมาได้ถึง 9.0 เปอร์เซ็นต์ เดือนมกราคมประชากัด อย่างอดีตนายฯ **อภิสิทธิ์** ที่ **ความหล่อ** อาจลดน้อยถอยลงไปบ้าง (เพราะแก่แล้ว) ไปประมาณ 1 ช่วงจุก ด้วยคะแนนนิยมที่มีอยู่เพียงแค่ 8.9 เปอร์เซ็นต์...

☆☆☆☆☆

ก็เอาเป็นว่า...ใครจะแพ้-ใครจะชนะ ใครจะเข้าเส้นชัย เป็น **เต็งหนึ่ง เต็งสอง เต็งสาม หรือ เต็งทาม** ก็แล้วแต่ คงไม่ถึงกับต้องตื่นแต่ลัลลัล ต้องทุแหก ตาแหก อะไรมากมายนัก แม้แต่ประเภท **หัวหน้าเด็ก** ที่อาศัยพลังความเกรียนของพวกเขาเด็กๆ สร้างความ **เปรี้ยวมือ เปรี้ยวเท้า** ให้ใครต่อใคร จนเกิดเสียงครวญครางว่า **ฟ้ารักพ่อ** ดังกระหึ่มไปทั่วโซเชียลมีเดียก็ตาม ก็ต้องถือเป็น **ธรรมชาติของระบอบประชาธิปไตย** นั่นแหละ คือในเมื่อ **ประชาชนเป็นเช่นไร? นักการเมืองก็ย่อมเป็นเช่นนั้น** หรือถ้าพวกเขาๆ ประมาณ 5 ล้าน 6 ล้านคน เขาหันหน้าไปทาง **เกรียน** ซะเป็นส่วนใหญ่ ก็คงต้องปล่อยให้เขา **ฟ้ารักพ่อ** ซะให้เข็ด จนกว่าเมื่อไหร่ที่เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เดี่ยวเขาก็คงหันมา **ถึบกินเอง** โดยไม่ต้องหันมาพึ่งฝ่าตีนของคนแก่ คนชรา เอาเลยแม้แต่น้อย...

☆☆☆☆☆

แต่ก็นั่นแหละ...โดย **ธรรมชาติของระบอบประชาธิปไตย** ที่อภิมหาพระอย่าง **ท่านพุทธทาสภิกขุ** ท่านสรุปไว้ว่า ต้องอาศัย **ประชาชนที่มีธรรม** เท่านั้น มันถึงจะพอไปรอด ไม่ได้ตลอดรอดฝั่ง ไม่ถึงกับต้องเป็น **ประชาธิปไตย...ตาย** ไปซะก่อน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยรวม ที่ไปเข้าไปถึง 51 ล้านคน ยิ่งไงๆ...นอกจากคงไม่น่าจะ **เกรียน** ไปด้วยกันทั้งหมด บรรดาผู้ที่ไร้ธรรม หรือผู้ที่ยึดมั่นในธรรมทั้งหลาย ก็น่าจะมียุกันเป็นจำนวนไม่น้อย เผลอๆ...อาจเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว หลังจากทีใครต่อใครได้เก็บรับบทเรียนจากประสบการณ์อันสุดแสนจะเจ็บปวดรวดร้าว ในช่วงที่เรียกๆ กันว่า **ทศวรรษแห่งความมืดมน** กันมาบ้างไม่มากก็น้อย...



## เป็นไปตามธรรมชาติทางการเมือง

☆☆☆☆☆

หลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมา...มันเลยก่อให้เกิดสิ่งที่น่าสนใจ นักวิชาการ อย่างอาจารย์ **ธีรยุทธ บุญมี** ท่านใช้คำเรียกขานว่า **พลังด้านบวก** ของสังคม ไม่ว่าจะครั้งงานพระราชพิธีสังเสด็จ ร.9, การวิ่งสุดขอบฟ้าของ **ตูน บอดี้สแลม**, ไปจนปรากฏการณ์ **หมูป่าอะคาเดมี** ซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถใช้เป็นหลักฐาน ข้อพิสูจน์ ถึงการมีอยู่ของ **ประชาชนที่มีธรรม** ไปด้วยกันทั้งสิ้น แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมือง การเมืองไปซะทั้งหมด แต่พลังเหล่านี้...ก็คงไม่ถึงกับ **เอามือชุกทืบ** ไร้เฉยๆ เพราะอย่างที่อาจารย์ **ธีรยุทธ** ท่านแจกแจงเอาไว้ นั่นแหละว่า เป็นพลังที่พร้อมจะตรวจสอบ ฝ้าดู พร้อมที่จะแยกแยะความถูก-ความผิด ความดี-ความชั่ว ออกจากกันและกันไปในแต่ละช่วง แต่ละระยะ...

☆☆☆☆☆

แม้แต่ใน **โลกเสมือนจริง** อย่างโลกโซเชียลมีเดีย ก็เถอะ...ไม่ใช่อะไรต่อมิอะไรจะสามารถ **เกรียน** ไปได้โดยตลอด พลังโซเชียลที่สามารถแยก **ข่าวปลอม** ออกจาก **ข่าวจริง** สามารถช่วยรัฐบาลช่วย **บิกกู่** ออกจากการถูก **รุมกระทืบ** ได้ไม่รู้กี่ครั้ง ต่อกี่ครั้ง โดยไม่ต้องพึ่งบประชาสัมพันธ์ของรัฐเอาเลยแม้แต่น้อย แต่เพียงเพราะไม่ต้องการเห็นการ **รุมประชาทัณฑ์** โดยไม่ถูกเรื่อง ถูกราว เท่านั้นเอง หรือแม้แต่สามารถพลิกการ **รุมกระทืบประเทศไทย** ให้กลายเป็นการ **SaveThailand** ไม่ใช่ **BoycottThailand** อันส่งผลให้ชาติบ้านเมืองพอรอดมือ รอดตีน จากการถูกเหยียบ ถูกยำ โดยฝ่าตีนต่างชาติ อย่างไม่ถูกต้อง เป็นธรรม หรืออย่างเต็มไปดด้วยเหลี่ยมเล่ห์เพทุบาย ที่น่าเกลียด น่าทุเรศ เอาหลายๆ...

☆☆☆☆☆

อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้แหละ...ที่น่าจะพอช่วยให้ **ประชาธิปไตยแบบไทยๆ** หรือ **ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข** ไม่ต้องกลายเป็น **ประชาธิปไตย...ตาย** หลังจากต้องทวนกลับไป **เลือกตั้งที่รัก** กันอีกครั้ง เพราะไม่ว่าใครแพ้-ใครชนะ ม้าตัวไหนเข้าวิน เข้าเพลส หรือเข้าเส้นชัยกันแบบไหนอย่างไร แต่เมื่อ **มองข้ามช็อต** แล้ว...ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตาม **ธรรมชาติทางการเมือง** นั่นแหละ ไม่ถึงกับต้องทวนกลับไป **เข้รอก-เข้รอก** ต้องย้อนกลับไปสู่พฤษภาทมิฬ หรือตุลาคมทะเมน

อย่างที่เคยมืดก กังวล มาก่อนหน้านี้...

☆☆☆☆☆

แถมยังไม่ได้ทำให้ความเป็น **ประชาธิปไตยแบบไทยๆ** ต้อง  
ด้อยค่า ด้อยราคา ลงไปแต่อย่างใด เพราะแม้ว่าโดย **กรรมวิธี** แบบ  
ไทยๆ อาจผิดแผกแตกต่างไปจากพวกฝรั่งมังค้ายู่มั่ง ตามลักษณะ  
พิเศษของสังคม แต่ถ้าหาก **ประชาชนที่มีธรรม** ยังพอหลงเหลือ  
อยู่ภายในสังคมไทย เผลอๆ...อาจเป็นอะไรที่ดูเก๋ ดูเท่ และดูดีกว่า  
**ประชาธิปไตยอเมริกา** ทุกวันนี้เอาเลยก็ไม่แน่อ!!! ที่ต้องรับเวร รับ  
กรรม อย่างแทบไม่มีวันว่างเว้น อันเนื่องมาจาก **ด้วยเหตุเพราะ**  
**ประเทศนั้นมันมีกรรม...จึงได้ทรมัปมาเป็นนายชายหน้าเอย** ดังที่อภิ  
มทานักวิชาการ อาจารย์ **ปราโมทย์ นาครทรรพ** ท่านรจนาเอาไว้  
นั่นแล...

☆☆☆☆☆

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก **Prabhat Ranjan Sarkar...**  
**ประชาธิปไตยจะประสบผลสำเร็จ** หากปัจจัยดังต่อไปนี้**มีอยู่ท่าม**  
**กลางประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 51 เปอร์เซ็นต์** คือ  
**1.ความรู้หนังสือ 2.ความตื่นตัวทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง**  
**และ 3.ความมีศีลธรรม** มิฉะนั้น...**ประชาธิปไตยก็เป็นเพียงแค่**  
**เครื่องมือหลอกลวงประชาชนเท่านั้นเอง...**

☆☆☆☆☆